

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำวันที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. กรม.อนุมัติพินล้า่นอบรมเกษตรกรรับ'ภัยแล้ง'

(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (Th), หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์)

กรม.ไฟเขียวงบประมาณอบรมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรับภัยแล้ง ปี ๕๙
วงเงิน ๑,๐๖๔ ล้านบาท หวังใช้เป็นกลไกประชารัฐ พร้อมคลอดเกณฑ์จ่ายเงินค่า สวนยางไร่ละ ๑๕๐๐ บาท
ให้ขึ้นทะเบียน เพื่อรอกการตรวจสอบถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรม.มีมติเห็นชอบ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วงเงิน ๑,๐๖๔ ล้านบาท โดยให้ทุกส่วนราชการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น
จากการปลูกข้าว ให้เป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและทำ
อาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยเกษตรกรที่เข้าอบรมจะได้ เบี้ยเลี้ยงค่าอบรมเป็นการตอบแทน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรม
ทั้งหมด ๙๐ ชั่วโมง ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ แห่ง มีกำหนดการเริ่ม
อบรมตั้งแต่ ๑ ก.พ. -๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒.๒ แสนราย

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวและว่ากระทรวงเกษตรฯได้นำข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานโครงการอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ ในการจัดฝึกอบรม ให้ใช้
งบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัดที่จัดฝึกอบรมและ นำวิทยากรแทน การตั้งงบประมาณมาจาก กรม.

"โครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้เกษตรกรนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่สร้าง การเรียนรู้ ปรับ
พฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคประชารัฐ เพราะที่ผ่านมารัฐพยายามจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรม แต่
เกษตรกรเคยชิน จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบประชารัฐ"

นอกจากนี้ กรม.ยังมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินรวม ๑๓,๑๓๒ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนและคนกรีดยางไร่
ละ ๑,๕๐๐ บาท ในสัดส่วน ๖๐ :๔๐ หรือเจ้าของสวนยางได้รับ ๙๐๐ บาท และ คนกรีดยางได้รับ ๖๐๐ บาท
ต่อไร่

โดยหลักเกณฑ์ที่ กรม.เห็นชอบคือเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เข้าสวน ยาง และคนกรีดยาง
ช่วยเหลือไม่เกิน ๑๕ ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ส่วนคน
กรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ในส่วนของการรับแจ้ง เข้าร่วมโครงการ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๘-๒๙ ก.พ.
๒๕๕๙

ส่วนการตรวจสอบรับรองสิทธิ เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง จะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ
บริหารโครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยางระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหา ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบล มีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธาน

ขณะที่การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร เจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนำบัญชีรายชื่อเกษตรกรเจ้าของ สวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผลตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรต่อไป--จบ--

๒. สำนักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

สำนักงานเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ที่ ศาลาเกษตรเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด แก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย เกษตรอำเภอ ๒๐ อำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ ตำบล ๑๙๒ ตำบล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ธุรการการเงิน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย รวม ๒๓๐ คน เพื่อ ขับเคลื่อนการบูรณาการงานและนโยบายสำคัญต่างๆ ลงสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นักส่งเสริมการเกษตรเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร”

นายเสน่ห์ รัตนภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีวิสัยทัศน์ เป็น”องค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” โดยได้กำหนดนโยบายประจำปี ๒๕๕๙ เป็น ๒ ส่วน คือ นโยบายในการปฏิบัติงาน และงานสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ นโยบายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนับสนุนโครงการพระราชดำริ และขยายผลสู่เกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและอาหารระดับครัวเรือน/ชุมชน เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา กำหนดพื้นที่ ที่ชัดเจน มองภาพ “พื้นที่ คน สินค้า” บูรณาการการทำงาน ลักษณะ Win-Win ขับเคลื่อนนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ๔ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้ระบบงาน กลไก และเครือข่าย มุ่งเน้นเกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

โดย ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงกลไกการทำงาน ดำเนินงานตามหลัก Zoning และการใช้ระบบ MRCFให้เกิดผลสำเร็จของงาน สร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมมืออาชีพ เป็น Smart Officer และผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายงานส่งเสริมการเกษตร ๕ Smart ได้แก่ Smart Officer, Smart Office, Smart Farmer, Smart Group และ Smart Product งานสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ พัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ และ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรุงเทพธุรกิจ Krungthep Turakij Circulation: 200,000 Ad Rate: 1,450	Section: First Section/เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2558 ปีที่: 29 ฉบับที่: 9946 หน้า: 7(บน) Col.Inch: 31.79 Ad Value: 46,095.50 PRValue (x3): 138,286.50 ศิลปิน: ชาว-ต้า หัวข้อข่าว: กรม.อนุมัติพินล้านอบรมเกษตรกรรับ ‘ภัยแล้ง’
---	--

กรม.อนุมัติพินล้านอบรมเกษตรกรรับ ‘ภัยแล้ง’

กรม.ไฟเขียวงบประมาณอบรมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรับภัยแล้งปี 59 วงเงิน 1,064 ล้านบาท หวังใช้เป็นกลไกประจํารัฐพร้อมคลอเคล็ดกจ่ายเงินค่าสวนยางไร่ละ 1500 บาท ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรอการตรวจสอบถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.มีมติเห็นชอบโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 วงเงิน 1,064 ล้านบาท โดยให้ทุกส่วนราชการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น จากการปลูกข้าว ให้เป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและทำอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยเกษตรกรที่มาก่ออบรมจะได้เบี่ยเลี้ยงค่าอบรมเป็นการตอบแทน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 90 ชั่วโมง ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง มีกำหนดการเริ่มอบรมตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 2559 โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2.2 แสนราย

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวและว่ากระทรวงเกษตรฯได้นำข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดฝึกอบรมและ นำวิทยากรแทน การตั้งงบประมาณจากกรม.

“โครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพให้เกษตรกรนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่สร้าง การเรียนรู้ ปรับพฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคประจํารัฐ เพราะที่ผ่านมารัฐพยายามจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรม แต่เกษตรกรเคยชินจึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบประจํารัฐ”

นอกจากนี้ กรม.ยังมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินรวม 13,132 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนและคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ในสัดส่วน 60 :40 หรือเจ้าของสวนยางได้รับ 900 บาท และ คนกรีดยางได้รับ 600 บาทต่อไร่

โดยหลักเกณฑ์ที่ กรม.เห็นชอบคือ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวน ยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในส่วนของการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 9 ธ.ค.2558-29 ก.พ. 2559

ส่วนการตรวจสอบรับรองสิทธิ เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง จะมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหา ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ คณะทำงานตรวจสอบสิทธิระดับตำบลมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธาน

ขณะที่การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนำบัญชีรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผลตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรต่อไป